

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

.....

ตามประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่กำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้ขึ้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

นพดล ศรีทาเกิด

(นาย นพดล ศรีทาเกิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประพฤติ

สำเนาถูกต้อง

ชชวิน จันทร์แดง

(นายชชวิน จันทร์แดง)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชชวิน คัด/ทาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ  
 สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	เลขประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒๑	นายนพทธี สอนสา	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
๒	๐๐๒	นายธวัชชัย ทรายแก่น	
๓	๐๐๑	นางสาววณิชชยา สุขเจริญ	
๔	๐๐๖	นายกิติกร ศักดิ์ศรีงาม	
๕	๐๒๘	นายไกรวิทย์ กันทะเนตร	
๖	๐๒๗	นายเนติวิชัย พรหมจักรแก้ว	
๗	๐๔๓	นายอรรณภูมิ สารภาค	
๘	๐๑๙	นายณัฐวัฒน์ ชนิตรนันทะ	
๙	๐๑๘	นางสาวศุภิพร ประมวลนิเวศ	
๑๐	๐๓๑	นางสาวศุทธานันท์ สุภาราช	
๑๑	๐๔๒	นางสาวกัลยามนต์ จันท์อินทร์	
๑๒	๐๐๔	นายณัฐกร สายชลศรีจินดา	